

ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วัน 1 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้มาประชุม

หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างาน

1	นายรณรงค์	คังตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2	นายมนตรี	รัตนวิจิตร	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มวิชาการ)
3	นายพงศกร	ทิวัญโรจน์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มทะเบียน)
4	นางสุชาวดี	ขำมา	เลขานุการสำนักผู้อำนวยการสำนัก
5	นางรวิพันธ์	การะเกษ	หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
6	นางจรรยา	ขิงยวด	หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐาน
7	นางลักร์คณ์	เชื่อนเคนทร์	หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
8	นางสาวอุไรวรรณ	อัมสุภาวิระกุล	หัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัติ
9	นางฉวีวรรณ	เจนจิตศิริ	หัวหน้างานบริหารทั่วไป
10	นางสาวละมัย	บุตรลพ	หัวหน้างานประมวลผลและสารสนเทศ

เริ่มประชุม 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้เชิญหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างานเข้าร่วมรับฟังและรับทราบแผนการปฏิบัติงานของสำนักเพื่อให้ดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมางบประมาณประจำปี 2552 ที่ได้รับการจัดสรรจําแนกประเภทรายจ่ายเป็นเงิน 4,741,794.20 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สตางค์) และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังได้รับงบจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมทั้งการโอนการเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี เพื่อให้การใช้เงินคํานึงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปีถัดไปขอให้กลุ่มงานประมาณการใช้เงินให้เพียงพอกับการคํานึงการและถ้าได้รับรายการแล้วเรื่องคํานึงการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป (ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

มติที่ประชุม รับทราบ ทุกกลุ่มงานรับไปคํานึงการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การมอบอํานาจในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ที่จะแก้ไขงานในส่วนที่รับผิดชอบ

ประธานขอให้หัวหน้างานได้วิเคราะห์และพิจารณาในการตัดสินใจเป็นกรณีๆ ไป เพื่อตัดปัญหาการร้องเรียนของนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีหัวหน้ากลุ่มคิดภารกิจ เพื่อความคล่องตัวและทันเวลาในการทำงานต่อไป

การจัดส่งหนังสือกรณี ตรวจสอบวุฒิ รับรองวุฒิ และการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสับมนา เพื่อความรวดเร็วคล่องตัว มอบหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก คํานึงการดังนี้

1. หนังสือจากหน่วยงานภายนอกขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบวุฒิ และหนังสือที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งไปให้โรงเรียนหรือสถานศึกษารับรองวุฒิ มอบหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคํานึงการเรื่องไปยัง กลุ่มทะเบียนและประมวลผล เพื่อคํานึงการ

2. หน่วยงานต่างๆ ที่จะเสนอผู้เข้าร่วมประชุม โครงการมอบหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคํานึงการเรื่องไปยังกลุ่มวิชาการ

มติที่ประชุม รับทราบ ทุกกลุ่มงานรับไปคํานึงการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงานใดมีปัญหาขอให้ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงานของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนางานที่บกพร่อง และให้ทำการแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

นางฉวีวรรณ เชนจิตศิริ จดรายงาน

นางสุชาวดี ข่ามา ตรวจรายงาน